




# Lâm Đồng thực hiện nghiêm túc kết luận giám sát của UBKT Trung ương

❖ **Đồng chí Trần Đình Văn**

*Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lâm Đồng*

 Đảng bộ tỉnh Lâm Đồng đã tổ chức quán triệt và triển khai thực hiện nghiêm túc, kịp thời các văn bản chỉ đạo của Trung ương, UBKT Trung ương về công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng sau Đại hội XIII của Đảng.

Ngay từ đầu năm 2021, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, cấp ủy UBKT các cấp đã xây dựng Chương trình công tác kiểm tra, giám sát năm 2022, nội dung bám sát định hướng của UBKT Trung ương; chương trình kiểm tra, giám sát toàn khóa và các vấn đề phát sinh từ thực tiễn để tổ chức thực hiện. Trong đó, nổi bật một số công việc trọng tâm sau:

Ngay sau khi UBKT Trung ương ban hành Thông báo số 184-KL/TW, ngày 07/01/2022 về kết luận giám sát đối với Ban Thường vụ Tỉnh ủy và một số đồng chí cán bộ chủ chốt của tỉnh; Ban Thường vụ Tỉnh ủy khẩn trương ban hành Kế hoạch để triển khai thực hiện, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo phát huy những kết

quả đạt được và khắc phục ngay, dứt điểm những khuyết điểm, hạn chế UBKT Trung ương đã nêu tra ra trong thông báo như:

- Về khắc phục những tồn tại trong lãnh đạo của Đảng đối với công tác quản lý, bảo vệ rừng: Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lâm Đồng ban hành Nghị quyết số 10-NQ/TU, ngày 17/02/2022 “về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030”. Hiện đang triển khai một cách quyết liệt trong toàn tỉnh.

- Về khắc phục những tồn tại trong lãnh đạo của Đảng đối với công tác quản lý xây dựng, trật tự đô thị: Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Chỉ thị 12-CT/TU, ngày 10/8/2021 “Về tăng cường công tác quản lý trật tự xây dựng và trật tự đô thị trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng” và đưa nội dung này vào chương trình kiểm tra, giám

sát của Ban Thường vụ Tỉnh ủy năm 2022 đối với một số địa bàn có nhiều dư luận, dễ xảy ra sai phạm trên lĩnh vực này nhằm kịp thời chấn chỉnh, xử lý.

- Đồng thời, thành lập Đoàn Kiểm tra của Ban Thường vụ Tỉnh ủy xem xét, xử lý trách nhiệm đối với các tổ chức đảng, đảng viên vi phạm liên quan đến một số dự án có sử dụng rừng và đất lâm nghiệp. Trên cơ sở kết luận của đoàn kiểm tra đối với việc vi phạm tại Công ty TNHH Khánh Vân và Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Lộc Bắc, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã xem xét thi hành kỷ luật đối với 02 tổ chức đảng bằng hình thức cảnh cáo và 03 đảng viên là cấp ủy viên, cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý (trong đó cảnh cáo 01 đồng chí, cách tất cả các chức vụ trong Đảng 02 đồng chí); đề nghị và được Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh xem xét thi hành kỷ luật 01 đồng chí bằng hình thức cảnh cáo.



Đến nay, các nội dung yêu cầu của UBKT Trung ương được Ban Thường vụ Tỉnh ủy chỉ đạo khắc phục kịp thời, nghiêm túc.

- Thực hiện chỉ đạo của UBKT Trung ương liên quan đến việc mua kit xét nghiệm Covid-19, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã chỉ đạo Ban Cán sự đảng UBND tỉnh, UBKT Tỉnh ủy và các cấp ủy, địa phương tập trung kiểm tra việc thực hiện, đến nay chưa phát hiện sai phạm trong nội dung này.

- Ban Thường vụ, Thường trực Tỉnh ủy tập trung lãnh đạo, chỉ đạo Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh, các ban, ngành liên quan nghiêm túc triển khai thực hiện hoàn thành cơ bản các kiến nghị của Đoàn công tác số 1, số 2 của Ban Chỉ đạo Phòng, chống tham nhũng Trung ương và Kết luận 929/KL-TTCTP của Thanh tra Chính phủ.

Về nhiệm vụ thời gian tới, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lâm Đồng xác định một số nội dung trọng tâm sau:

*Thứ nhất*, thường xuyên nghiên cứu, quán triệt, phổ biến, tuyên truyền đầy đủ, nghiêm túc các chủ trương, quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp theo các nghị quyết, chỉ thị, quy định, quy chế, kết luận, hướng dẫn của Trung ương về công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật

đảng. Tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức, trách nhiệm và quyết tâm chính trị đối với công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng.

*Thứ hai*, triển khai thực hiện hoàn thành chương trình kiểm tra, giám sát năm 2022, trong đó tập trung kiểm tra, giám sát một số lĩnh vực trọng yếu như: Công tác quản lý, bảo vệ rừng, khai thác tài nguyên, khoáng sản, đầu tư công, xây dựng cơ bản, quản lý tài chính, đất đai, xây dựng, cải cách hành chính, quản lý giáo dục, y tế, công tác cán bộ, phòng chống tham nhũng, các biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”... đối tượng kiểm tra, giám sát tập trung vào người đứng đầu cấp ủy, tổ chức đảng, cán bộ chủ chốt, trách nhiệm của tổ chức phải gắn với trách nhiệm cá nhân.

*Thứ ba*, tiếp tục tập trung chỉ đạo, xử lý nghiêm túc, dứt điểm các nội dung theo Thông báo số 184-TB/UBKTTW của UBKT Trung ương.

*Thứ tư*, chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức đảng tăng cường công tác tự kiểm tra, phát hiện, chấn chỉnh, khắc phục những hạn chế, yếu kém, xử lý vi phạm ngay từ cơ sở. Nếu để xảy ra vi phạm

không được phát hiện kịp thời do thiếu tự kiểm tra, giám sát phải xem xét, xử lý trách nhiệm của cấp ủy và người đứng đầu cấp ủy.

*Thứ năm*, chỉ đạo UBKT Tỉnh ủy và UBKT các cấp chủ động, tích cực hơn nữa, thể hiện rõ vai trò, trách nhiệm trong tham mưu cho cấp ủy và thực hiện nhiệm vụ theo quy định của Điều lệ Đảng. Đổi mới mạnh mẽ phương pháp, cách thức, quy trình, kỹ năng trong hoạt động kiểm tra, giám sát. Coi trọng công tác nắm tình hình, kiểm tra tổ chức đảng và đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm với tinh thần chủ động hơn, nỗ lực, quyết tâm cao hơn, hành động quyết liệt hơn, tập trung vào những nơi có vấn đề phức tạp, điểm nóng, những địa bàn, lĩnh vực dễ phát sinh vi phạm. Phát hiện vi phạm phải kiên quyết, xử lý nghiêm minh.

*Thứ sáu*, củng cố, kiện toàn tổ chức, bộ máy UBKT Tỉnh ủy và UBKT các cấp; chú trọng đào tạo, bồi dưỡng, xây dựng đội ngũ cán bộ làm công tác kiểm tra có phẩm chất đạo đức tốt, có bản lĩnh chính trị vững vàng, có tính chiến đấu cao, nắm chắc các quy định của Đảng và Nhà nước, có kỹ năng nghiệp vụ giỏi, phương pháp làm việc khoa học, sâu sát và thận trọng. □